

ที่ CSD 20/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สำเนาเรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงาน

รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 16,946 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,527 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้บริการก่อสร้างของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

รายได้จากการขายและให้บริการ

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 1,628 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 166 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายได้จากการให้บริการโครงการเหมืองแร่ และบริษัทย่อยบางแห่ง

ต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน 15,568 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 1,752 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

ต้นทุนในการขายและให้บริการ

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนในการขายและให้บริการ จำนวน 1,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 110 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากต้นทุนการให้บริการเหมืองแร่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 1,359 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น จำนวน 1,859 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสแรกของปี 2567 เท่ากับร้อยละ 7.31 ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 10.80 ส่วนหนึ่งเนื่องจากการขาดทุนจากการให้บริการเหมืองแร่ งานอาคารบางแห่ง รวมถึงการลดลงของกำไรขั้นต้นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

เงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรในกิจการร่วมค้า

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีเงินปันผลรับและส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า จำนวน 33 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการชดเชยค่าเสียหายจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

ดอกเบ็ญจรับ

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีดอกเบ็ญจรับ จำนวน 293 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 257 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นดอกเบ็ญจรับจากการระงับข้อพิพาทโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จำนวน 270 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยบางแห่ง

กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 225 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 286 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการกำไรจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทในสินทรัพย์ของบริษัท

รายได้อื่น

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้อื่น จำนวน 726 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 211 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการมีรายได้จากการระงับข้อพิพาทโครงการก่อสร้างแห่งหนึ่งในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 10 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 2 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของค่าสื่อโฆษณาตามนโยบายควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 806 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 50 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของรายได้ รวมถึงมีค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า จำนวน 680 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 598 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มขึ้นในกลุ่มงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางราย

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกัน และกิจการร่วมค้า

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทที่ควบคุมร่วมกันและกิจการร่วมค้า จำนวน 20 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากการขาดทุนลดลงของบริษัทที่ควบคุมร่วมกันแห่งหนึ่ง

ต้นทุนทางการเงิน

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน จำนวน 762 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 81 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย รวมถึงการมีเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 304 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยบางแห่งในต่างประเทศลดลง

การแบ่งปันกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากที่กล่าวข้างต้น ในไตรมาสแรกของปี 2567 บริษัทฯ มีการแบ่งปันกำไรสำหรับงวด ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 122 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวน 187 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางนิจพร จรณะจิตต์)
กรรมการรองประธานบริหารอาวุโส